

## นี้ผู้ชายไม่รู้จริงๆนะเธอ

นำเสนอเมื่อ : 5 มี.ค. 2552

## นี่ผู้ชายไม่รู้จักนะเธอ เรื่องแค่นี้

เคยคุยกับเพื่อนชายหลายคนที่กำลังจะจีบสาวในสายตารุ่นเพื่อนเราแต่ละรายก็เป็นคนเก่ง ทำงานเก่ง นิสัยก็ดี อนาคตก็โชติและ แต่อยู่ดีดีพอแต่ละท่านคิดจะจีบสาวเนี่ย ทำให้ความมั่นใจมันหายหมดไปไหนทั้งหมด เหมือนกันหมดเลยเพื่อนอ้วนไม่ว่าจะเด็ก (20+)หรือแก่(30+) ทำไมพอจะจีบสาวขึ้นมาเนี่ย ถึงได้เกิดอาการ "กลัว" ไปหมดหว่า

อาการ "กลัว" ที่ว่านี่นะ

รำเพยมองไปมองมามีเหตุทุกอย่างเดียว คือ กลัวจีบสาวไม่สำเร็จ หรือกลัวหน้าแตกเพราะสาวเจ้าไม่สน

อยุ่ยกจะบอก ว่า **ไม่ต้องกลัวไปหรอกคุณ**

**เพราะว่าสาวเค้าก็กลัวเหมือนกันนั่นแหละ** เพียงแต่ฝ่ายชายเนี่ยถ้าจับไม่ติดมันก็จะเสียหน้าและทำลาย ego ลงไปที่ละนิดทีละหน่อยมากกว่าฝ่ายหญิงที่แค่นั้นเอง แต่เรื่องที่จะเขียนวันนี้เนี่ย ไม่ใช่เรื่อง ego หรือเรื่องความกลัวของผู้ชายเท่าไหรหรอกจะ มาบอก ว่า ...

### จริงๆแล้ว สาวๆเค้ามองอะไรในหนุ่มๆกันบ้าง

สิ่งที่สำคัญสำหรับสาว ๆ นะ

หนุ่มๆอาจจะมองเห็นว่ามีเป็นเรื่องเล็กน้อย

เพราะว่าเท่าที่อ่านจากพันทิปนี่นะ

ส่วนมากก็มองดูว่าทำยังไงให้หล่อและรวย

**ไม่หล่อไม่รวยก็หาแฟนไม่ได้ .... วย ขอบอกว่าเข้าใจผิดทั้งเพ**

ไม่งั้นนะผู้แรงงามก็ไม่มีเมียสักะ เงินเดือนน้อยออกจะขาคัดคน

ขนาดขอทานยังมีเมียได้เลย คุณๆปกติๆ มึงนทาน

ทำไมจะหาแฟนไม่ได้ละ .....จริงไหม?

### สิ่งที่สาว ๆ เค้าสนใจกันนะ **จริงๆแล้วคือ**

1) เรื่องของการเอาใจใส่เค้า;

การที่คุณให้ความสำคัญกับเค้าแค่ไหน; 3) ความมั่นใจในตัวของคุณเอง และสุดท้ายขอ 4) ความเป็นไปได้ในการเติบโตทางหน้าที่การงานของคุณ

**เรื่องที่ 1 การเอาใจใส่เค้า** : เอาใจใส่ในที่นี้ "ไม่ใช่"

การเอาอกเอาใจสาว ๆ นะคะ แต่คือการใส่ใจในสิ่งที่เค้าชอบ

สนใจสารทุกข์สุกดิบ หรือจริงๆแล้วถ้ามี **manner** แบบโบราณหน่อยก็ดีนะ

บางคนอาจจะบอกว่าไทย เซยไปละ

แต่ขอบอกจริงๆว่าในใจผู้หญิงนะ ไม่ใช่ไม่ชอบหรอก

ถึงแม้ว่าสมัยนี้คนจะไม่ค่อยทำ แต่ถ้ามีผู้ชายคนไหนยังทำแบบนั้นอยู่

รับรองว่าไม่มีละที่เธอจะไม่ชอบ .... อ้อ เรื่องอะไรเธอคะ

....สองอย่างง่ายๆ เปิดประตูให้สาวกอน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือประจำ อื่นเรื่องก็คือ ใส่ใจกับสิ่งที่เค้าพูดคะ

เนี่ย สองอย่างนี้ง่ายๆ จริงไหม?

### เรื่องที่ 2 การที่คุณให้ความสำคัญกับเค้า :

นอกจากใส่ใจในสิ่งที่เค้าชอบ สิ่งที่คุณพูดแล้ว

ก็อย่าไปบอกวาทะที่เค้าคิด สิ่งที่คุณเชื่อมันจะไปไม่ได้ละ

ได้ใครสักคนตายเลยนะนี่ "การให้ความสำคัญกับเค้า"

ตามความหมายของคำพูดคือ "การให้ความสำคัญกับความคิดของเค้า"

แต่เนี่ยไม่ได้ออกมาชัดไม่ได้เลยนะคะ

เพียงแค่ว่าบอกว่าคุณไปบอกว่าคุณคิดของเค้า **หรือผู้หญิงคนอื่น**

ไม่เขาทำ ที่ต้องรวมผู้หญิงคนอื่นเขาไปด้วยก็เพราะว่า

ผู้หญิงเรานี้นิสัยชอบเปรียบเทียบคะ ลองดูคุณบอกว่าความคิดเพื่อนเค้า

หรือว่าความคิดผู้หญิงคนอื่นเค้าไม่ได้ไม่ไรเรื่องละ สิ่งนี้ "อูจจะ"

เกิดในใจเค้าก็คือ เค้าอาจจะเอาคำตำหนินั้นมาตีความเค้าก็ได้

เรื่องการให้ความสำคัญกับเค้าก็อย่างหนึ่งที่ผู้ชายอาจจะมองข้าม คือ

ฟุตบอลคะ ชายไทยคุณเห็นชอบดูกีฬาขนาดหนัก

กรุณาหาแฟนที่เค้าเข้าใจด้วยนะคะ

ไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเค้าจะเกิดความรู้สึกว่าคุณต้องแข่งกับ ฟุตบอล

เพื่อให้ออกมาสนใจเค้าเต็มที่

การแสดงออกอีกอย่างที่แสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับเค้าก็คือ

**การนัดเค้าลงหาสักหน่อย** อ่าว อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเลวๆนะ

หนุ่มๆอย่าลืมนะคะว่ายังไม่ใช่ สังคมไทยนะ ผู้หญิงเค้าก็ต้องการให้ผู้ชาย

treat เค้าแบบให้ความสำคัญกับเค้าหน่อย แล้วการนัดคนลงหานะ

สิ่งที่แฝงมาด้วยก็คือมันแสดงให้เค้าเห็นว่าเค้าตั้งใจจะจีบเค้าจริงๆจังแค้นไหน

มีการวางแผนแค่นั้น ดังนั้นจะนัดสาวไปไหนวันเสาร์อาทิตย์นะ

บอกเค้าลงหาจนวันศุกร์ใจจะตีมาก

ไม่ใช่ศุกร์เย็นๆโทรมาบอกว่พรุ่งนี้ไปนั่นไปนี่กันนะ ดีใจนะดีใจอยู่หรอก

และขอสาวเจ้าจะไม่ไป **แต่ถ้าคุณนัดลงหานะ**

**มันจะทำให้เค้ารู้สึกดีกว่าแน่นอนคะ**

เพราะมันคือการที่คุณแสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับเค้าด้วยใจคะ

### เรื่องที่ 3 เรื่องความมั่นใจในตัวของคุณ : คุณเอ๋ยยยยย

สิ่งที่ผู้หญิงไม่ชอบสุดๆก็คือผู้ชายที่ไม่มั่นใจในตัวตัวเองนี้แหละ

เก่งสารพัดอย่างนะ สาวไทยเค้าจะไปเห็น

แต่สิ่งที่มีจะเห็นได้ก็ตอนจับเค้าไข่มุข ไอ้จับกลางๆแล้ว

จับไปกลัวหน้าแตกไปเนี่ย ผู้หญิงเค้าสุดอดจะรำคาญเลยจะ

จะทำอะไรก็เอาให้มันแน่นอนสักอย่างนะคะ ถ้าคุณมั่นใจในตัวคุณเอง

สาวเค้าก็มั่นใจในตัวคุณเหมือนกันนั่นแหละ

### เรื่องที่ 4

**ความเป็นไปได้ในการเติบโตทางหน้าที่การงานของคุณ** : เอา

มองกันตามความเป็นจริงหน่อยก็แล้วกันนะคุณนี่แล้ว

ไอ้จะหาเงินหาชามเย็นชวมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็โดย

แต่ถ้าคุณสามารถทำให้เค้าเห็นว่าเค้าไม่พาเค้าไปเสียดรอนแน่ๆ

นั่นมันยอมดีกว่านะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องร่ำรวย

แต่ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบ

รู้จักหาความก้าวหน้าด้วยนะคะ